

Số: 92 /BC-HĐND

Mỹ Tú, ngày 27 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp

Để chuẩn bị tốt cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức cuộc họp với UBND huyện, mời Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 02 ban Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan có liên quan thống nhất dự kiến chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân công Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, phân công các ngành, các đơn vị tham luận tại kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức thành công 04 kỳ họp thứ 06, 07, 08, 09 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, cụ thể như sau:

- Kỳ họp thứ 06, 08 của Hội đồng nhân dân huyện là kỳ họp thường lệ. Tại kỳ họp các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 6 tháng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 và kết quả thực hiện công tác của Hội đồng nhân dân năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực. Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân; báo cáo 02 ban Hội đồng nhân dân; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị tới Hội đồng nhân dân; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu và cử tri; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề; Kỳ họp đã xem xét thông qua 36 báo cáo, 11 tờ trình và 12 nghị quyết,

- Kỳ họp thứ 07, 09 của Hội đồng nhân dân huyện là kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua 05 tờ trình của và 06 nghị quyết.

Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện duy trì tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng giữa các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; tổ chức hội nghị giao ban tháng hằng tháng và họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 06, 08 của Hội đồng nhân dân huyện giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với các Tổ đại biểu và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

2. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện Nghị quyết

Ngay sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện kết thúc, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo bộ phận chuyên trách hoàn chỉnh văn kiện tại cuộc họp; đồng thời, phát hành văn kiện chính thức của kỳ họp gửi đến các đại biểu triển khai và giám sát việc thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.

Thường xuyên chỉ đạo Tổ đại biểu, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn theo dõi tình hình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.

Tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân, các ban, ngành huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn để nắm tình hình tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.

3. Hoạt động khảo sát, giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát, khảo sát 06 cuộc cụ thể như: giám công tác giải quyết kiến nghị của tri giữa 02 kỳ họp; giám sát tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Mỹ Tú; khảo sát tuyến lộ 87B theo kiến nghị của cử tri; giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế, kinh phí của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Mỹ Tú giai đoạn 2021-2022; khảo sát nội dung số 01 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thuộc Tiểu dự án 02, Dự án 03 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn huyện Mỹ Tú; Khảo sát, giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn năm 2023.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa hoạt động 02 ban của Hội đồng nhân dân huyện. Ngay từ đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chỉ đạo 02 ban phối hợp xây dựng chương trình công tác của 02 ban; chuẩn bị nội dung các kỳ họp; thẩm tra dự thảo nghị quyết,

báo cáo, đề án do Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp thông qua việc xem xét báo cáo công tác 6 tháng, báo cáo năm. Ban Kinh tế - Xã hội giám sát tình hình thực hiện chuyên nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện năm 2022; giám sát việc thực hiện chấp hành pháp luật quản lý sử dụng tài sản công. Ban Pháp chế giám sát hiệu quả từ việc quản lý và sử dụng hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện; giám sát cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới, năm học 2023-2024 khối Tiểu học và Trung học cơ sở.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và 02 Ban dự tiếp và làm việc với các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh như:

- Giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (*Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh*); việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022 (*Ban Kinh tế-Ngân sách*); việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch từ năm 2020 đến (*Ban văn hóa - xã hội*); tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 - 2022 (*Ban văn hóa - xã hội*);

- Khảo sát công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy các khu di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 45 Trạm y tế tuyến xã (*Ban văn hóa - xã hội*); việc thực hiện Tiểu Dự án 1 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (*Ban dân tộc*).

Theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc các ngành thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri.

4. Môi quan hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Thường trực Hội đồng nhân dân quan hệ chặt với các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước, sau mỗi kỳ họp. Chuyển kiến nghị của cử tri các xã, thị trấn đến Hội đồng nhân dân tỉnh và các ngành có thẩm quyền theo Luật định.

5. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thường trực Hội đồng nhân dân trong năm 2023 tiếp nhận 03 đơn yêu cầu của công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân đã ban hành công văn chuyển đơn yêu cầu đến Ủy ban nhân huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết

quả giải quyết về Hội đồng nhân dân huyện theo đúng thời gian quy định, nội dung các đơn yêu cầu của công dân đều được các cơ quan trực thuộc Ủy ban giải quyết đúng theo thẩm quyền.

4. Các hoạt động khác của Thường trực Hội đồng nhân dân

Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia các cuộc họp theo giấy mời của Hội đồng nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành có liên quan; tham gia cùng với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân thăm và chúc tết gia đình chính sách và cán bộ cao niên nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, tham gia cùng Đoàn của tỉnh và huyện thăm gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thăm viếng các chùa nhân dịp Tết Chol Chnăm Thmây và Lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc khmer. Nhân dịp khai giảng năm học mới Thường trực Hội đồng nhân dân huyện dự khai giảng tại các điểm trường tiểu học B Mỹ Tú. Tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc của ấp điểm tỉnh và của ấp điểm xã do Huyện ủy phân công;

Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện trong xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm;

Trong năm Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia các cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ hằng tháng, quý; họp thành viên Ủy ban huyện hằng tháng, quý.

5. Đánh giá chung:

Trong năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 08 và cuộc họp chuyên đề lần thứ 09 được thực hiện đúng theo quy định. Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm thực hiện, đảm bảo theo nội dung kế hoạch. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; điều hòa, phối hợp với 02 Ban Hội đồng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành chức năng giải quyết những việc thuộc thẩm quyền và xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, vẫn còn một vài hạn chế như: Phương thức giám sát tuy được đổi mới nhưng chưa đồng bộ, hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân còn thiếu chủ động, chất lượng giám sát chưa cao. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát có việc chưa quyết liệt. Việc tổ chức hoạt động tái giám sát của Hội đồng nhân dân chưa thực hiện được nhiều.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

Năm 2024, Thường trực HĐND huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành chức năng tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện năm 2024; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa 02 kỳ họp.

2. Thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, điều hòa, phối hợp với 02 Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch.

3. Chủ động phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đăc cử tại địa bàn tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tại các xã, thị trấn.

5. Phối hợp Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia công tác tiếp công dân tại huyện.

6. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; phân công Ban thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; cập nhật và cung cấp thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; theo dõi kết quả giải quyết những vấn đề mà Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân đặt ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh ;
- TT.HU,UBND,UB.MTTQVN huyện ;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh ;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu khách mời;
- Lưu: VT.

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lưu Thị Hương

